



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน ภายใต้โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ และอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานประจำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบันในตำแหน่งข้างต้น ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๑. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการของสถาบัน จะประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกยืนยันสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผ่านทางอีเมล hr@mail.narit.or.th ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. (หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ)

ขั้นตอนที่ ๒ สถาบันนำส่งลิงก์และรหัสเข้าระบบ ZOOM กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางอีเมล ที่ได้รับการยืนยัน ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๓ ผู้ยืนยันสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

๒. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน **วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗** ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑-๒๖๘ ต่อ ๒๘๑ (ปวีณ์ธิดา)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศรัณย์ โปษยะจินดา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

บัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

บัญชีหมายเลข ๑

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย (Researcher Assistant)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑.	นายรังสีมันต์ บรรจงช่วย
๒.	นางสาวชลธิชา ยี่มี

หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก เข้ามารอก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ ๓๐ นาที

